

ลูกา 1:26-38

ชื่อของเขาคือยอห์น

ศจ. ไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์

8 ธันวาคม 2024

วันอาทิตย์ที่สองของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

เข้านี้ ฉันอยากให้ดนตรีเป็นสิ่งที่นำเราไปสู่เป้าหมายหลัก
พระวาระของพระเจ้าไม่ได้ถูกเขียนขึ้นเท่านั้น ไม่ได้ถูกเทศนาเท่านั้น แต่ยังสื่อสารผ่านดนตรีด้วย
ดังนั้น วันนี้ เราจะเน้นที่การได้ยินพระวาระของพระเจ้าผ่านดนตรี
และมีวิธีใดจะดีไปกว่าการเฉลิมฉลอง "ความชื่นชมยินดี"
ในวันอาทิตย์ที่สองของเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้!

แต่ฉันอยากพูดถึงข้อพระคัมภีร์นี้สักครู่... ซึ่งในเวลาที่นักเทศน์ใช้เวลา 25 นาที 😊 ล้อเล่นนะ...10
นาทีเท่านั้น ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีความสุขในวันนี้ ใช่ไหม?

ถือเป็นของขวัญคริสต์มาสของฉันสำหรับพวกคุณทุกคน! ดังนั้น ฉันจึงอยากพูดถึงสองสิ่ง
ข้อแรกคือการตอบคำถามเก่าแก่เกี่ยวกับข้อความนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อก่อนหน้าในบทที่ 1 ในข้อ 18
ดังที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เศคาริยาห์ถามทูตสวรรค์กาเบรียลว่าเขาและเอลิซาเบธภรรยาของเขาจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดทารก
ชายได้อย่างไร เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนแก่และภรรยาของข้าพเจ้าก็อายุมากแล้ว”

เขาแสดงความสงสัย ทูตสวรรค์กาเบรียลไม่พอใจกับความสงสัยในพระเจ้านี้

ทูตสวรรค์จึงมอบของขวัญคริสต์มาสล่วงหน้าแก่เอลิซาเบธและทำให้เศคาริยาห์เป็นไม้จันทน์กว่าทารก
จะคลอด

จากนั้นในข้อพระคัมภีร์ของวันนี้

มารีย์ก็ตั้งคำถามแสดงความสงสัยว่าเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรหรือไม่ แต่กาเบรียล

(ทูตสวรรค์องค์เดียวกัน!)

ไม่ทำให้เธอเป็นไม้หรือแม่แต่โจเซฟราวกับว่าเป็นผู้ชายที่ต้องถูกทำให้เป็นไม้

เหตุใดทูตสวรรค์องค์เดียวกันจึงตอบสนองต่างกันเมื่อมีคำถามเดียวกันว่า “สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร”
คำตอบที่พบบ่อยที่สุดที่ฉันเคยเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ

ข้อความไม่ได้ทำให้เรารู้สึกถึงน้ำเสียงหรือทัศนคติของพวกเขา...

ดังนั้นความคิดจึงไปว่ามารีย์อาจตอบสนองด้วยความอ่อนน้อมและเปิดกว้าง และเศคาริยาห์ไม่ใช่
บางทีอาจมีอะไรบางอย่างในนั้น แต่ฉันคิดว่ามีบางอย่างอื่นที่เกิดขึ้นซึ่งชัดเจนกว่าในข้อความ

โดยสรุปแล้ว ความแตกต่างระหว่างทั้งสองคือเหตุผลที่แตกต่างกันที่แต่ละคนมีในการถามคำถามว่า
“สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร” เหตุผลของมารีย์คือเธอยังไม่ได้แต่งงาน

แล้วเธอจะตั้งครรภ์ได้อย่างไร?

นี่เป็นรากฐานของจริยธรรมทางเพศที่เราเห็นตลอดพระคัมภีร์ว่าเซ็กซ์เป็นของขวัญศักดิ์สิทธิ์ที่ต้อง
แสดงออกกระหว่างสามีและภรรยา มารีย์และโจเซฟหมั้นหมายกัน ไม่ใช่แต่งงาน

และแม้ว่ากาเบรียลจะไม่ให้กรอบเวลาสำหรับการตั้งครรภ์ครั้งนี้ แต่มารีย์เข้าใจว่าจะเร็ว ๆ นี้

และนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในขณะที่เราอ่านต่อไป ดังนั้น ในวิถีคิดของเธอ ไม่มีทางที่เธอจะตั้งครรภ์ได้

เธอเป็นสาวพรหมจารี และเพราะศรัทธาของเธอ เธอจึงคงอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะแต่งงาน

ฉันเข้าใจว่าเรื่องนี้อาจฟังดูเชยสำหรับใครก็ตามที่นี้ที่ไม่มีมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศตาม

พระคัมภีร์ อย่างไรก็ตาม ต่างจากวัฒนธรรมทางโลก พระเจ้าไม่คิดว่าเซ็กซ์เป็นเรื่องบังเอิญ แต่พระเจ้ากลับทรงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ทางเพศมากจนทรงสงวนไว้สำหรับบั้นปลายแต่งงานเท่านั้น ดังนั้น

เนื่องจากความบริสุทธิ์ของเธอและความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตที่ยังรักลึกในพระคัมภีร์และความจริงของพระเจ้า แมรี่จึงไม่เห็นว่าการศึกษาของทูตสวรรค์เป็นไปได้ได้อย่างไร ดังนั้น “สิ่งนี้จะเป็นไปได้อย่างไร”

ลองเปรียบเทียบกับเศคาริยาห์ ซึ่งความสงสัยของเขาไม่ได้มีรากฐานมาจากความจริงในพระคัมภีร์ แต่เขากับภรรยาแก่เกินไปที่จะมีลูก เขากำลังอธิบายคำพูดของแดนนี่ โกลเวอร์ นักแสดงจากภาพยนตร์ในยุค 1980 ว่า “ฉันแก่เกินไปสำหรับเรื่องพวกนี้”

อาจเป็นบทพูดที่ดีในภาพยนตร์ แต่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่ดีต่อพระเจ้า มันไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์ ดังนั้น เหตุผลเบื้องหลังคำถามแต่ละข้อของพวกเขาจึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ข้อหนึ่งเป็นไปตามพระคัมภีร์ อีกข้อหนึ่งไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงให้เกียรติคนหนึ่งแต่ไม่ทรงให้เกียรติอีกคนหนึ่ง ดังนั้น เศคาริยาห์จึงถูกทำให้เป็นใบ้ ในขณะที่มารีย์ร้องเพลงด้วยความยินดี

สิ่งที่สองที่ฉันต้องการพูดถึงคือพระนามของพระเยซู กาเบรียลกล่าวไว้ในข้อ 31 ว่า “...เจ้าต้องเรียกเขาว่าเยซู” ต่อมาในบทที่ 2 เราอ่านว่าเธอและโยเซฟตั้งชื่อเขาว่าเยซู ดังนั้น เราอาจสงสัยว่า “ทำไมทูตสวรรค์ถึงสนใจว่าเขาถูกตั้งชื่อว่าอะไร มันเป็นเรื่องใหญ่ตรงไหน”

ชื่อ “เยซู” เป็นรูปแบบภาษากรีกของชื่อฮีบรู “เยโฮชัว” (บางครั้งย่อเป็น “เยชู”) ซึ่งในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโยชูวา ภาษากรีกเป็นภาษากลางในจักรวรรดิโรมัน และอิสราเอลอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันในเวลานั้น แต่ภาษาฮีบรูเป็นภาษาพื้นเมืองของอิสราเอลและเป็นภาษาของศาสนายิว พันธสัญญาใหม่เขียนเป็นภาษากรีก ส่วนพันธสัญญาเดิมเขียนเป็นภาษาฮีบรู และ: ชื่อพระเยซูและเยโฮชัวหมายถึง: “พระเจ้าช่วย”

มัทธิวเขียนไว้ในพระกิตติคุณของเขาอย่างชัดเจนว่าพระองค์จะทรงได้รับการเรียกว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยผู้คนให้รอดจากบาปของพวกเขา

และ “พระคริสต์” ไม่ใช่พระนามสุดท้ายของพระองค์ นั่นเป็นตำแหน่ง – พระเยซูผู้เป็นพระคริสต์น่าจะเป็นคำที่เหมาะสมกว่าที่จะเรียกพระองค์ว่าเยซู “พระคริสต์” เป็นภาษากรีกเทียบเท่ากับ “พระเมสสิยาห์” ในภาษาฮีบรู และทั้งสองคำนี้หมายถึง “ผู้ถูกเจิม” หรือ “ผู้ถูกเลือก” ดังนั้นการพูดถึงพระเยซูคริสต์ก็คือการพูดถึงผู้ที่ถูกเจิมเพื่อช่วยผู้ พระนามของพระองค์คือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำ พระองค์คือผู้ถูกเจิม – พระคริสต์ – และพระองค์ถูกเจิมเพื่อจุดประสงค์หนึ่ง นั่นคือเพื่อช่วยผู้ นี่คือนี่สิ่งที่พระเจ้ากระทำทั้งหมด นั่นคือพระคุณของพระองค์ คำถามนี้ทำให้เกิดคำถามว่าใครหรืออะไรที่ได้รับความรอด? คำตอบก็คือ จากการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูและส่วนที่เหลือของพันธสัญญาใหม่ เราพบว่าผู้คนตระหนักว่าพวกเขาต้องการพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ต้องการความรอดจากตนเองและความบาปของตนเอง หลายครั้งเราไม่ชอบยอมรับว่าเราต้องการความรอดหรือการช่วยเหลือใดๆ

นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาของความเย่อหยิ่ง แต่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เราจะตระหนักได้ว่าเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้

ข่าวดีของพระเยซูคือพระองค์สามารถช่วยเราได้ พระเจ้าทรงประทานพระองค์ให้เราในฐานะผู้ที่ได้รับการเจิมสำหรับสิ่งที่เราทำเองไม่ได้ เราต้องการความช่วยเหลือและความรอดทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตแต่งงาน ที่ทำงาน การเลี้ยงดูลูกในฐานะพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ปัญหาสุขภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ การต่อสู้ทางการเงิน ความบาปในชีวิตของเรา ตั้งแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดไปจนถึงสิ่งที่เราพยายามซ่อนไว้จากตัวเอง มีสิ่งต่างๆ มากมายที่เราต้องการความช่วยเหลือเพื่อผ่านพ้นหรือได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากมัน

สิ่งสุดท้ายที่เราทุกคนต้องเผชิญคือหลุมฝังศพ พระเยซูช่วยเราไว้แม้กระทั่งที่นั่น ไม่ใช่ด้วยการขจัดมันออกไป แต่เป็นการพาเราผ่านมันไปอีกด้านหนึ่งสู่การประทับของพระเจ้า เราไม่สามารถทำให้ตัวเองบริสุทธิ์และชอบธรรมเพื่ออยู่ในการประทับของพระเจ้าที่บริสุทธิ์และชอบธรรมชั่ววันรันดร์ได้ พระเยซูทรงทำเช่นนั้น พระองค์ทรงช่วยเราให้รอด นั่นคือหน้าที่ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ และฉันหวังและอธิษฐานว่าในวันคริสต์มาสนี้ คุณจะรู้ถึงการประทับและการทรงงานของพระองค์ในชีวิตของคุณ แม้ว่าคุณจะมีข้อสงสัยและคำถามบางอย่าง แม้ว่าคุณจะสงสัยว่า "สิ่งนี้จะเป็นไปได้อย่างไร" จงมาหาพระเจ้าด้วยศรัทธาและวางใจในพระเยซู เพราะพระองค์ทรงประสูติมาเพื่อช่วยคุณ ขอให้เร่อธิษฐาน...อาเมน